

Số: 51/KH-THCSLBN

Lợi Bình Nhơn, ngày 18 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH
Thực hiện chuyển đổi số Trường THCS Lợi Bình Nhơn
Năm học 2023-2024

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-PGDĐT ngày 15/02/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An về việc thực hiện chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An năm 2024.

Trường THCS Lợi Bình Nhơn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 90%. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 70%.

Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 30% (đối với dịch vụ công có phát sinh giao dịch thanh toán).

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 80%.

Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) đạt 90%.

Hệ thống thông tin của nhà trường đảm bảo an toàn theo cấp độ quy định. Trang thông tin điện tử của nhà trường được đánh giá an toàn thông tin. 100% viên chức trong nhà trường được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản. 100% viên chức có tài khoản định danh điện tử và tài khoản dịch vụ công trực tuyến.

Nhà trường thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác. Thực hiện tuyển sinh lớp 6 theo hình thức trực tuyến.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Chuyển đổi nhận thức số

Tăng cường vai trò người đứng đầu; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Chủ động tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số dưới nhiều hình thức. Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những

sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số, thường xuyên cập nhật thông tin chuyên mục chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Nghiên cứu, tham khảo các bài học, kinh nghiệm chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khác (<https://dx.gov.vn>) để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức và hiệp hội về công nghệ thông tin để giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ giáo dục và chuyển đổi số áp dụng trong lĩnh vực GD&ĐT. Triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024, bảo đảm các hoạt động tiết kiệm, hiệu quả, không hình thức, mang lại lợi ích thiết thực.

Vận động, khuyến khích mọi người trước tiên là đội ngũ viên chức, học sinh và cha mẹ học sinh tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến của ngành và các ứng dụng, nền tảng của tỉnh như kênh Zalo “Chính quyền số tỉnh Long An” và các kênh Zalo của UBND cấp thành phố, cấp xã, phường, góp phần chia sẻ, lan tỏa các thông tin về chuyển đổi số.

2. Xây dựng cơ chế chính sách cho chuyển đổi số

Kịp thời cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn do Bộ GD&ĐT, tỉnh ban hành tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng.

3. Phát triển hạ tầng số

Nâng cấp hệ thống mạng, máy chủ của hệ thống Quản lý giáo dục của ngành, đảm bảo dữ liệu được an toàn và hệ thống được hoạt động thông suốt 24/7 được kết nối đồng bộ để phục vụ phát triển chính quyền số, đô thị thông minh.

Rà soát, triển khai nâng cấp, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và đảm bảo theo quy định mua sắm tập trung của thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện trang cấp các thiết bị CNTT theo các đề án đã được duyệt.

4. Phát triển dữ liệu số

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT, của tỉnh, thành phố và các cơ quan khác để phục vụ cho các cơ quan, tổ chức, công dân khai thác sử dụng. Phát triển, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cung cấp dữ liệu mở: cập nhật đầy đủ dữ liệu trên cổng dữ liệu mở của tỉnh phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu theo Quyết định số 7360/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh về

việc ban hành Danh mục dữ liệu mở; đồng thời cung cấp dữ liệu mở của ngành theo Quyết định 154/QĐ-SGDĐT ngày 24/02/2023 về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu mở ngành GD&ĐT Long An.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND thành phố Tân An về việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục thực hiện số hóa kết quả thủ tục hành chính, sử dụng dữ liệu số để thay thế thành phần hồ sơ phải nộp trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

5. Phát triển nền tảng số

Dựa trên nền tảng hệ thống các phần mềm hỗ trợ quản lý, điều hành, phần mềm quản lý nhà trường đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và các hạ tầng thông tin dùng chung khác để tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện.

Khai thác sử dụng có hiệu quả các nền tảng số quốc gia đã được công bố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kết hợp học trên lớp và học trực tuyến, kiểm tra và đánh giá kết quả dạy và học với các nền tảng giáo dục mới (phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học). Tăng cường kiểm tra, thi trên máy tính và trực tuyến; kết nối nền tảng dạy học trực tuyến với nền tảng quản trị nhà trường, thiết lập hệ sinh thái chuyển đổi số trong nhà trường.

Phát triển kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành, gồm: Bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho tất cả các môn học.

Khuyến khích viên chức sử dụng các nền tảng của tỉnh đã đưa vào vận hành chính thức, trọng tâm là Nền tảng đô thị thông minh thông qua khai thác sử dụng ứng dụng công dân số “Long An Số” và ứng dụng “Long An IOC”.

6. Nhân lực số

Chủ động chuẩn hóa đội ngũ, đảm bảo nguồn nhân lực CNTT của nhà trường phục vụ cho triển khai chuyển đổi số.

Chọn cử giáo viên, nhân viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy...

Đưa nội dung đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy trong nhà trường. Tăng cường tham gia các khóa đào tạo chuyển đổi số do UBND thành phố, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở GD&ĐT tổ chức.

7. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng

Triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, website...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu ngành, bảo đảm hoạt động liên tục, sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chuyển đổi nhận thức và hành động nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động của cơ quan. Phổ biến và triển khai kịp thời các hướng dẫn đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin của Sở GD&ĐT và UBND thành phố cho viên chức trong nhà trường. Phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của ngành.

8. Phát triển chính quyền số

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1432/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND thành phố về việc Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Tân An.

Khai thác sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin đã được đầu tư, triển khai. Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước; xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo quy định, sử dụng thư điện tử tinh trong trao đổi văn bản điện tử. Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Triển khai hiệu quả công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh hợp trục tuyến hướng đến mục tiêu hợp không tập trung nhiều và không giấy tờ.

Thúc đẩy triển khai sử dụng ứng dụng “Long An Số”, đây là kênh giao

tiếp số hợp nhất giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp của tỉnh, là “điểm chạm” để người dân, doanh nghiệp tiếp cận với nhiều thông tin, dịch vụ số do chính quyền cung cấp, đồng thời giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nghiêm túc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số theo quy định.

9. Xã hội số

Tiếp tục triển khai thực hiện phát triển xã hội số theo Kế hoạch số 1563/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong nhà trường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố. Trước hết là ứng dụng công nghệ số hiệu quả trong công tác quản lý, quản trị nhà trường; trong công tác giảng dạy và học tập. Hoàn thiện kho học liệu trực tuyến đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập của ngành. Nghiên cứu, triển khai dạy học trực tuyến ở một số môn học, một số tiết học. Tiếp tục thực hiện đăng ký tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến.

Tiếp tục triển khai kế hoạch số 2197/KH-SGDĐT ngày 19/7/2022 về việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Đẩy mạnh phát triển, nâng cấp các hệ thống thông tin giáo dục trên các nền tảng số mới nhất về truyền thông xã hội. Rà soát, cắt giảm và đơn giản các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, phục vụ tốt nhất cho người học, người dân và các tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công đơn giản, thuận tiện trên di động, cung cấp trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất cho người dùng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích cá nhân và tổ chức thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai phổ cập viên chức trong nhà trường sử dụng ứng dụng VNeID, là danh tính số, có giá trị tương đương thẻ Căn cước công dân. Tuyên truyền, thúc đẩy công chức, viên chức toàn ngành thiết lập tài khoản VNeID, đặc biệt là định danh mức độ 2, tích hợp sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập, sử dụng dịch vụ số.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Cân đối và lồng ghép các nguồn kinh phí của các chương trình, dự án

khác của ngành có liên quan để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch này và các nhiệm vụ chuyển đổi số khác phát sinh trong năm theo chỉ đạo của cấp trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các thông tin về chuyển đổi số của tỉnh, của ngành nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đến toàn thể đội ngũ viên chức của nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình của nhà trường và triển khai đến tất cả viên chức, học sinh, CMHS trong nhà trường.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm (trước ngày 01 tháng cuối quý) và đột xuất (khi có yêu cầu).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong quá trình thực hiện có gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Phòng GD&ĐT thành phố.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của Trường THCS Lợi Bình Nhơn năm học 2023- 2024./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- PHT, TTCM, GV, NV;
- BDD CMHS;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

Phụ lục I
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-PGDĐT ngày /02/2024 của Phòng GD&ĐT)

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
1.	Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT, của tỉnh và các cơ quan khác để phục vụ cho các cơ quan, tổ chức, công dân khai thác sử dụng	Toàn ngành	Thường xuyên
2.	Triển khai mua sắm, nâng cấp máy chủ, hạ tầng mạng phục vụ lưu trữ dữ liệu chuyển đổi số. Triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin đang vận hành	Toàn ngành	Thường xuyên
3.	Tăng cường triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục	Toàn ngành	Thường xuyên
4.	Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính	Phòng GD&ĐT	Thường xuyên
5.	Tiếp tục hoàn thiện kho học liệu của ngành	Toàn ngành	Thường xuyên
6.	Triển khai sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành, thực hiện ký số văn bản	Toàn ngành	Thường xuyên
7.	Ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kết hợp học trên lớp và học trực tuyến	Toàn ngành	Thường xuyên
8.	Nghiên cứu, đưa chương trình đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy từ cấp trung học cơ sở	Các trường THCS	Thường xuyên
9.	Khai thác sử dụng có hiệu quả các nền tảng số quốc gia đã được công bố. Thúc đẩy triển khai các nền tảng của tỉnh đã đưa vào vận hành chính thức, ứng dụng công dân số “Long An số”	Toàn ngành	Thường xuyên
10.	Nghiêm túc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số theo quy định	Toàn ngành	Thường xuyên
11.	Tuyên truyền, thúc đẩy công chức, viên chức toàn ngành thiết lập tài khoản VNeID, đặc biệt là định danh mức độ 2, tích hợp sử dụng tài khoản VNeID để	Toàn ngành	Thường xuyên

TT	Nhiệm vụ	Đơn vị thực hiện	Thời gian hoàn thành
	đăng nhập, sử dụng dịch vụ số		
12.	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức	Toàn ngành	Thường xuyên
13.	Tổ chức, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng CNTT và an toàn thông tin	Toàn ngành	Thường xuyên